
ตราสินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ ? 
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  ในการด าเนินธุรกิจ เมื่อมีตัวสินค้าแล้ว  ผู้ประกอบการมักจัดท าตราสินค้าหรือที่
เรียกว่า  “เครื่องหมายการค้า” (Trade Mark) เพ่ือใช้เป็นเครื่องหมายส าหรับสินค้าเพ่ือผู้บริโภค
สามารถเรียกขาน และจดจ าสินค้าของตนแตกต่างจากสินค้าของผู้อ่ืน   ไม่สับสนกับสินค้ารายอ่ืน 
เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามคุณภาพสินค้าตามเครื่องหมายการค้าที่โฆษณา  และ
เพ่ือให้ผู้บริโภคทราบเจ้าของสินค้าได้อีกด้วย 
   หลังจากที่ได้ออกแบบเครื่องหมายการค้าแล้ว  เจ้าของเครื่องหมายจะต้องน า
เครื่องหมายนั้นไปจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 
2534  เพ่ือแสดงถึงสิทธิและความเป็นเจ้าของของผู้ที่ได้จดทะเบียน ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์คุ้มครอง
ตามกฎหมาย ป้องกันผู้อ่ืนลอกเลียน ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ ประโยชน์ของการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า อันได้แก่ 
   1.  เครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบ
ก าหนดสามารถที่จะต่ออายุได้เป็นคราว ๆ คราวละ 10 ปี 
   2.  มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right)ในการใช้เครื่องหมายการค้า
ส าหรับสินค้า 
   3.  มีสิทธิในการท าสัญญาอนุญาตหรือโอนสิทธิ ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า 
   4.  มีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการค้า 

 หากผู้ประกอบการเจ้าของสินค้ามีเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าแล้ว แต่ไม่เคยน า
ตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา หากปรากฎว่า  
มีผู้ อ่ืนแอบอ้างเอาตราสินค้าหรือเครื่องหมายทางการค้าของเราไปใช้กับสินค้าของผู้นั้น  
ผู้ประกอบการเจ้าของตราสินค้าหรือเครื่องหมายสินค้าจะฟ้องร้องผู้แอบอ้างได้หรือไม่ ตาม
พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า  พ.ศ. 2534 มาตรา  46 วรรคแรกบัญญัติว่า  

  “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด
ทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ได้ 
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 ดังนั้นแล้ว  ผู้ประกอบการเจ้าของตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด
ทะเบียนไม่สามารถฟ้องร้องกับผู้แอบอ้างเอาตราหรือเครื่องหมายของเราไปใช้กับสินค้าของผู้นั้นเพ่ือ
เรียกค่าสินไหมทดแทนได้เลย เพราะเราไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เลย 

 อย่างไรก็ดี หากผู้แอบอ้างเอาตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ      
ผู้เป็นเจ้าของตราหรือเครื่องหมายการค้า น าสินค้าของผู้แอบอ้างไปขายโดยแอบอ้างว่าสินค้าที่ขาย
เป็นของผู้ประกอบการเจ้าของตราหรือเครื่องหมายการค้า  ลักษณะแบบนี้ กฎหมายเรียกว่า “การ
ลวงขาย” อย่างนี้ผู้ประกอบการเจ้าของตราหรือเครื่องหมายการค้าที่เสียหายสามารถฟ้องร้องเรียกค่า
สินไหมทดแทนกับผู้แอบอ้างน าสินค้าไปลวงขายได้ ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า           
พ.ศ. 2534 มาตรา  46 วรรคสอง  บัญญัติว่า “บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
เจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอ่ืน ซึ่งเอาสินค้าของตน ไปลวง
ขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น” 

  แม้ว่าจะมีช่องทางในการฟ้องร้องกับผู้ที่แอบอ้างเอาตราสินค้าหรือเครื่องหมาย
การค้าที่ไม่ไดท้ะเบียนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เพ่ือป้องกันความเสียหายอันจะเกิดจากการละเมิด
เครื่องหมายการค้าแก่ผู้ประกอบการ  ควรน าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวและความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเต็มที่ 


